



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 8 พ.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,419 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 81,274 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,247 ราย รวมรักษาหาย 51,419 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 382 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 158,302,232 ราย เสียชีวิต 3,295,975 ราย รักษาหายแล้ว 135,713,103 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ อังกฤษ** ไม่ฉีดวัคซีนแอสตราเซนกา ให้กับประชาชนอายุต่ำกว่า 40 ปี เพราะเสี่ยงลิ่มเลือด และประกาศให้ COVID-19 สายพันธุ์อินเดียเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล **เวียดนาม** รายงานการเสียชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์หลังรับวัคซีนของแอสตราเซนกา โดยเป็นการเสียชีวิตรายแรกในประเทศที่เชื่อมโยงกับวัคซีน **อินเดีย** พบผู้เสียชีวิตวันเดียว 4,187 ราย ผู้ติดเชื้อสูงกว่า 400,000 รายเป็นวันที่สาม **WHO** รับรองวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนฉุกเฉินกันโควิด19 เป็นรายล่าสุด **ฮ่องกง** เตรียมลดเวลากักตัวเหลือ 1 สัปดาห์ในผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบโดส **นิวซีแลนด์** เตรียมเปิด Travel Bubble กับออสเตรเลียอีกครั้งหลังเที่ยงคืนอาทิตย์นี้ **รัสเซีย** อนุมัติการใช้วัคซีนสปุตนิกไลท์ ชนิดโดสเดียวเป็นกรณีฉุกเฉิน

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-ครอบครัวชายอายุ 51 ปี พนักงานขับรถเอกซเรย์ ที่ฉีดวัคซีนโควิด 2 วันแล้วเกิดอาการแน่นหน้าอกเสียชีวิต ซึ่งแพทย์ระบุเบื้องต้นว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ มีข้อสงสัยว่าเป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนแวค เพราะมีผู้เสียชีวิตรายวันว่าวัคซีนอาจมีผลต่อสภาวะลิ่มเลือด ซึ่งหากรู้ก่อนก็อาจจะไม่ฉีด ออกมาให้รัฐบาลสนใจเรื่องวัคซีนให้มากกว่านี้ ถ้ามีผลกระทบมากไม่ควรนำมาใช้และเร่งเยียวยาให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thestandard

-สร.เวียดนาม รายงานพบผู้เสียชีวิตรายแรกหลังได้รับวัคซีนของแอสตราเซนกา เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิง วัย 35 ปี เสียชีวิต 1 วันหลังได้รับวัคซีนเข็มแรก จากอาการแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลัน

2.คลัสเตอร์โรงงานสับปรอด หัวหิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, nationtv, Thebangkokinsight, pptvhd36)

-นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงงานสับปรอดกระป๋อง ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในกลุ่มลูกจ้างชาวพม่า ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อ 115 ราย ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่รพ. ยืนยันว่าไม่มีการจัดตั้งรพ.สนามในโรงงาน แต่เป็นการจัดสถานที่สำหรับกักตัว โดยโรงงานมีพนักงาน 593 คน เป็นชาวพม่า 523 คน หลังการคัดกรองพบผู้มีความเสี่ยงสูงต้องกักตัวในโรงงานทั้งหมด 402 คน

3.เกณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิดกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในสถานพยาบาล ว่า หลักการคือให้อยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ หากมีปัญหาเรื่องเตียงให้อยู่อย่างน้อย 10 วัน แต่ต้องประเมินว่าผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง และแนะนำให้กลับไปกักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน ส่วนที่มีรายงานว่ายังกักตัวคนไข้ไม่ครบแล้วให้กลับบ้านพร้อมให้ยาฟาวิพิราเวียร์ไปกินต่อ ไม่น่าจะเป็นไปได้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเอกซเรย์ปอดทุกคน ถ้าอาการรุนแรงต้องอยู่รพ.จนหายดี และอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ คนที่จะได้กลับบ้านต้องมีอาการดีขึ้น ภาพรังสีปอดไม่แย่ง อุณหภูมิไม่เกิน 37.8 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง 24-28 ชั่วโมง หายใจไม่เกิน 20 ครั้งต่อนาที ออกซิเจนมากกว่า 96% ขณะพัก เป็นต้น

4.การจัดหาวัคซีนของภาคเอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, สยามรัฐ, newtv, สำนักข่าวอิศรา)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผยว่า บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก. ได้หารือกับ สร.และ อภ. ในการจัดหาวัคซีนของโมเดอร์นาให้กับรพ. เอกชนผ่านการบริหารจัดการโดยอภ. ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับ อย. แบบฉุกเฉิน ทั้งนี้ วัคซีนโควิดทุกชนิดที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ผลิตทั่วโลกจะกำหนดให้บริหารจัดการและกระจายวัคซีนด้วยองค์กรภาครัฐ จึงมีการรวบรวมความต้องการวัคซีนของโมเดอร์นาจากภาคเอกชน และยืนยันคำสั่งซื้อไปยังบ. ซิลลิค ฟาร์มา เพื่อให้เร่งการนำเข้าวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนภายในปีนี้

ด้าน ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน กล่าวว่า รพ.เอกชนมีการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชน 2 ส่วน คือ 1.ฉีดให้ฟรีตามที่ทางภาครัฐจัดสรรวัคซีนมาให้ และ 2.ฉีดแบบมีค่าใช้จ่าย ซึ่งในส่วนนี้กำลังเร่งจัดหาวัคซีนมาให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยจะเป็นคนละยี่ห้อกับที่ภาครัฐจัดสรรเพื่อไม่เกิดความซ้ำซ้อนกัน เบื้องต้นจะเป็นวัคซีนของโมเดอร์นา ที่กำลังขออนุญาตขึ้นทะเบียน และวัคซีนอื่นๆ ที่จะมีการขึ้นทะเบียนในอนาคต ซึ่งจะมีการควบคุมราคาให้สมเหตุสมผล และย้ำว่าการที่ต้องให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต

5.ฉีดซิโนแวคในคนอายุเกิน 60 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, ผู้จัดการ, nontv, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, thebangkokinsight, thestandard)

-นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ โพสต์ข้อความว่า คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นหลัก ยกเว้นในช่วงที่มีแต่ซิโนแวค หรือแพทย์เห็นว่าผู้สูงอายุคนนั้นสมควรได้รับวัคซีนซิโนแวค เช่นในเดือนพ.ค.นี้ที่มีแต่วัคซีนซิโนแวค จะช่วยลดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้ จึงต้องคลายล็อกเพื่อให้มีวัคซีนฉีดสำหรับผู้สูงอายุ

6.รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแชนนัล, ฐานเศรษฐกิจ, thainews, ChiangmaiNews, thebangkokinsight, จส.100, ช่อง7, innnews, sanook, thaiPBS, กรมประชาสัมพันธ์)

-**สมุทรปราการ** พบผู้ป่วยรายใหม่ 114 ราย **นครศรีธรรมราช** สั่งปิดหมู่บ้านใน อ.พระพรหม เป็นแห่งที่ 8 หลังพบคลัสเตอร์เชื่อมโยงวงพนันติดอีก 17 ราย ส่วนเรือนจำปากพนังตรวจข้านักโทษเวียดนาม ยืนยันเป็นแค่ซากเชื้อ **ปราจีนบุรี** ยอด 63 ราย จาก 3 คลัสเตอร์ โรงงานน้ำแข็ง-หม้อทหาร-โรงงานเรซซิ่ง ด้านรพ.ค่ายจักรพงษ์ กักตัวแพทย์-พยาบาล หลังผู้ป่วยติดโควิด **นนทบุรี** เพิ่ม 59 ราย **กาญจนบุรี** เพิ่ม 6 ราย ต่ำสุด 3 ขวบ ทีมสอบสวนโรค รพ.ทองผาภูมิ ลงพื้นที่บ้านอืดอง ตรวจหาเชื้อโควิดทั้งหมู่บ้าน 289 คน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 8 ราย **นครราชสีมา** เพิ่ม 12 ราย **จันทบุรี** คลัสเตอร์ใหม่พ่อค้าพลอยแอฟริกา 52 ราย **เชียงใหม่** เพิ่ม 26 ราย คลัสเตอร์ใหม่บ้านโพธิ์ทองเจริญ อ.ดอยสะเก็ด ติดเชื้อ 9 ราย **กระบี่** ปิดอีก 2 หมู่บ้านบนเกาะลันตา หลังพบผู้ติดเชื้อ 10 ราย ปิดตลาดมหาราชต่ออีก 3 วัน **พัทลุง** แพทย์-พยาบาลเร่งตรวจเชิงรุกพนักงาน บ. ไทโยต้าพัทลุง หลังพบพนักงานชายแผนกช่างซ่อมบำรุงติดเชื้อ **สระแก้ว** เพิ่ม 12 ราย ตรวจเชิงรุกตลาดโรงเกลือ **สมุทรสาคร** เพิ่ม 77 ราย **ชลบุรี** เพิ่ม 72 ราย **ปทุมธานี** เพิ่ม 93 ราย ตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ **ร้อยเอ็ด** เพิ่ม 6 ราย พบผู้ติดเชื้อ 2 รายและญาติ 1 คน ไปเข้าตรวจรับการรักษาที่รพ.ร้อยเอ็ด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกักตัว 52 คน **ชัยภูมิ** เพิ่ม 8 ราย คลัสเตอร์ใหม่แรงงานอีสานคืนถิ่น **สงขลา** เพิ่ม 19 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท, innews, ช่อง7)

-สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ 4 ราย นักฟุตบอลทีมชาติชาย 2 ราย และหญิงอีก 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ)

-พนักงาน ชสมก.ติดเชื้ออีก 3 ราย เป็นนายตรวจ 1 ราย กระเป๋ารถเมล์ 2 ราย รวม 45 รายแล้ว ผู้สัมผัสเสี่ยงอีกหลายราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-บขส. ปิดร้านดังกินโดนัท สถานีขนส่งหมอชิต 2 จนถึง 20 พ.ค. 2564 พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน หลังพบพนักงานติดเชื้อ

7. รพ.สนาม รพ.มงกุฎวัฒนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, amarintv, newtv.)

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ แจกความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ กรณีโพสต์เฟซบุ๊กให้ร้ายจนได้รับความเสียหาย หลังไปตรวจสอบรพ.สนามของรพ.มงกุฎวัฒนะ เนื่องจากได้รับร้องเรียนว่าไม่ปลอดภัย เพราะไม่มีการป้องกันการแพร่เชื้อ การระบายน้ำเสีย และผิดระเบียบสถานพยาบาลที่ต้องห่างไกลชุมชน พร้อมทั้งข้อสังเกตเรื่องการเปิดรับบริจาคสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และก่อสร้างรพ.สนาม แต่มีการคิดค่ารักษากับผู้ป่วย ขอให้ สปสข. ตรวจสอบ นอกจากนี้ ขอให้สธ. กรมควบคุมโรค และสำนักงานเขตหลักสี่ ตรวจสอบ เพราะ พล.ต.นพ.เหรียญทอง ยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตตั้งรพ.สนาม หากไม่ดำเนินการ ในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ข้อมูลในชั้นกรรมการเพื่อสอบสวนการกระทำความผิด โดยเฉพาะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. รวมถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค ตามมาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

-พล.ต.นพ.เหรียญทอง โพสต์ชี้แจงว่า รพ.รัฐทุกแห่งได้รับเงินค่ารักษากับ สปสข. แล้วก็ขอรับเงินบริจาคเช่นกัน และหลายคนอยากมีส่วนร่วม เมื่อประกาศตั้งรพ.สนามหลังแผ่นดินสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก จึงเปิดบัญชีรับบริจาคในนาม “รพ.มงกุฎวัฒนะเพื่อผู้ป่วยโรคร้ายแรง” ซึ่งการเบิกจ่ายจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ทั้งนี้รพ.สนามหลังแผ่นดิน จะเป็นรพ.สนามแห่งแรกหรืออาจจะแห่งเดียวที่สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 อาการหนักได้

8.นายกฯ ไม่ให้ความสำคัญแพทย์แผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, sondhitalk

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โพสต์ข้อความ ระบุ คำสั่งนายกฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ไม่มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และแม้แต่ฟ้าทะลายโจรที่มีผลการทดลองรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ได้ ก็ไม่เคยพูดถึงการนำมาใช้ให้เพียงพอ

9.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เรื่อง ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโพรวินโดน ไอโอดีน กลั้วคอช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ลงสู่ปอด ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ ออย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากผลิตภัณฑ์โพรวินโดน ไอโอดีนชนิดกลั้วคอ มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคจุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย ลดอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอ แผลในปาก และระงับกลิ่นปากเท่านั้น ไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสจากลำคอลลงสู่ปอดได้

-กรณีคลิปเสียงความยาวกว่า 22 นาที ที่ระบุว่าหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะมีการเปลี่ยนแปลง DNA มนุษย์ให้กลายเป็นกึ่ง AI กรมควบคุมโรคชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่สามารถยืนยันเรื่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือ

10. คลัสเตอร์ราม 39

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-น.ส.ฐิติภัฏร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ โพสต์ว่า การแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชนแออัดไม่ใช่แค่ที่คลองเตย แต่อีกหลายชุมชนกำลังมีปัญหาเช่นกัน อาทิ ซอยรามคำแหง 39 มี 9 ชุมชน ประชาชนเกือบ 20,000 คน บางชุมชนพบผู้ติดเชื้อถึง 22 ราย เพราะมีข้อจำกัดของที่พักอาศัยคล้ายกับคลัสเตอร์คลองเตย และอาจเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของกทม.

11. ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ออกจดหมายเปิดผนึกนายภา ในฐานะผอ.ศบค. เสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหาร ดังนี้ ส่วนที่ 1 ความช่วยเหลือด้านต้นทุน ค่าใช้จ่าย โดยออกคำสั่งหรือข้อ เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ยอดค่าเช่ากับผู้ให้เช่า ยืดระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มออกไป 6 เดือน และลดค่าน้ำ ค่าไฟ 30% พร้อมจัดแหล่งเงินทุนกู้เพิ่มสภาพคล่องเพื่อประคับประคองธุรกิจ ส่วนที่ 2 ความช่วยเหลือด้านการขาย โดยออกมาตรการจูงใจการใช้จ่ายภาคประชาชน และขอความชัดเจนการเปิดให้นั่งในร้านซึ่งเป็นรายได้หลัก รวมถึงการเยียวยา

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, newtv, thailandplus)

-สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นางนารีลักษณ์ วิมุกตพันธ์ นำ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และคณะ เฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ 4 เครื่อง นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เฝ้ารับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ 50,000 เม็ด และนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เฝ้ากราบทูลถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, workpointtoday, sanook, innnews)

-พญ.อุภิสสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า คลัสเตอร์สำคัญในกทม. ที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยคือ ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, ชุมชนวัดญวนคลองลำปึก เขตดุสิต, ปากคลองตลาด เขตพระนคร, ศูนย์การค้าเขตพระนคร โดยวันที่ 8 พ.ค. กทม. จะออกตรวจเชิงรุกในหลายพื้นที่

ที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก ได้พูดคุยถึงการบริหารจัดการเตียงว่า สัปดาห์นี้จะเปิดรพ.บุษราคัม ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี รองรับผู้ป่วยสีเขียว เข้มและสี่เหลี่ยม การบริหารจัดการเตียงขณะนี้คลี่คลายไปมาก ไม่เกิน 1-2 วันตามแผนที่ได้วางไว้ และในการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขสรุปว่า ให้ทุกหน่วยงานทั้งกทม.และปริมณฑลบูรณาการเรื่องข้อมูล เร่งรัดทำการคัดกรองเชิงรุกให้มากขึ้น จากแผนเดิมจะค้นหาเชิงรุกใน กทม. 26,850 คนใน 1 สัปดาห์ ให้เสร็จภายใน 2 วัน และมีการเตรียมเตียงในกทม.และปริมณฑลกรณีติดเชื้อ 1,000 กว่าราย ต้องเตรียมให้ได้ไม่ต่ำกว่า 5% ขณะที่ผู้ว่าฯ กทม. เสนอให้มีการฉีดวัคซีนผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ บุคลากรครู พนักงานเก็บขยะ กทม. การทำอากาศยานดอนเมือง การทำเรือพนักงานการไฟฟ้า การประปา ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตตัวเลขผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 มาหลายวันเป็นเพราะตรวจน้อย ยืนยันว่าขณะนี้มีการตรวจเชิงรุกต่อวันกว่าหมื่นคน หลังจากนั้นจะเพิ่มกำลังในการตรวจมากขึ้น ผাগแต่ละจังหวัดรายงานตัวเลขเข้ามายังกรมควบคุมโรคแม้จะไม่พบผู้ติดเชื้อขณะนี้ก็มีผู้ป่วยอาการหนักประมาณ 1,000 กว่าคน ถือว่าระบบสาธารณสุขยังสามารถรับได้ แต่ถ้ามากไปกว่านี้อุปกรณ์อาจไม่เพียงพอ จึงขอความร่วมมือทุกองค์กรให้ทำงานที่บ้าน จะเป็นส่วนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, โปสต์ทูเดย์, workpointtoday, thaiPBS)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจง 3 แนวทางในการจัดการวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยจัดซื้อเพิ่มเป็น 150 ล้านโดส ขณะนี้มีการเจรจากับผู้ผลิต 7 ราย และจะขยายการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนให้มากที่สุด ตั้งเป้าภายในปลายเดือนก.ค. ประชากรผู้ใหญ่ครึ่งหนึ่งต้องได้รับการฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศบค.ให้แนวทางชัดเจนแก่ทุกส่วนราชการ ให้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ทุกกรณี ทั้งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด คัดกรองก่อนผ่าตัด ตรวจเชิงรุกตามดุลพินิจของแพทย์ หากผลตรวจไม่พบเชื้อสามารถตรวจซ้ำได้ฟรีหลังกักตัวครบ 14 วัน แต่หากตรวจพบเชื้อ จะได้รับการรักษาในรพ.ของรัฐ รพ.เอกชน Hospital หรือรพ.สนาม โดยรัฐบาลจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ประชาชนทุกสิทธิ นอกจากนี้ มีนโยบายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อาจเกิดการฉีดวัคซีนตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วัคซีนเข็มแรกที่ฉีดให้คนไทยเมื่อ 28 ก.พ. กรณีตาย ทูพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท กรณีเสียอวัยวะ พิการ จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท และหากบาดเจ็บ เจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท โดยสสข.จะจ่ายภายใน 5 วัน หลังจากที่คณะกรรมการได้รับเรื่องแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, thebangkokinsight, innnews, sanook)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. พร้อมด้วย นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ให้การต้อนรับ Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator ประจำประเทศไทย, Ms.

Armida Salsiah Alisjahbana, UN Under-Secretary-General and Executive Secretary, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific และ Dr. Daniel Kertesz, Country Representative, WHO เพื่อหารือเรื่องการจัดสรรวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่กว่า 6,000 คน จะได้รับวัคซีนของแอสตรา ที่ผลิตในไทย และอีกส่วนได้รับวัคซีนแอสตรา ที่จัดสรรตามแผนของสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเบื้องต้นจะขอนำเข้ามาประมาณ 2,000 โดส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, innnews, อินโฟเควสท์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวถึงการเตรียมเปิดรพ.บุษราคัม 1,000 - 5,000 เตียง ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ว่า ปัจจุบัน รพ.ทั้งในกทม.และปริมณฑล ต้องรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการปานกลางถึงรุนแรง ส่งผลให้กระทบกับการรักษาผู้ป่วยโรคอื่น สธ. คณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ จึงเห็นว่าควรจะต้องรพ.ขนาดใหญ่เพื่อรับผู้ป่วยอาการปานกลางจากรพ.ต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพไม่ต่างจากรพ.เดิม เป็นการเปิดพื้นที่ในรพ.สำหรับรักษาผู้ป่วยอาการรุนแรงกว่า ทั้งผู้ป่วยโควิด 19 และโรคอื่นๆ โดยแพทย์ พยาบาล ที่รพ.บุษราคัมจะมาจากทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

-ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่และสะสมวันที่ 1 เม.ย.-8 พ.ค. 2564 เวลา 01.00 น. วันที่ 8 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน 68 จังหวัด อีก 9 จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ได้แก่ นครพนม น่าน พะเยา ลำพูน ชุมพร พังงา แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู และสตูล สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (รายวัน) สูงสุด กทม. 1,112 ราย เชียงใหม่ 21 ราย นนทบุรี 217 ราย ชลบุรี 72 ราย สมุทรปราการ 114 ราย สมุทรสาคร 77 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 100 ราย ปทุมธานี 93 ราย ราชบุรี 35 ราย และสงขลา 19 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, thaigov)

-ปลัด สธ. เผย ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ กว่าร้อยละ 50 อยู่ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล ส่วนใหญ่พบจากชุมชนแออัด สถานที่เสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงงาน สถานประกอบการ สำหรับผู้ป่วยอาการหนักที่สธ.รายงานรายวัน ไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีอาการโคมาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ แต่เป็นกลุ่มที่มีอาการปอดอักเสบ ปอดบวม ซึ่งต้องให้การรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, ChiangmaiNews

-กรมอนามัย ย้ำ สวมหน้ากากเพียงชั้นเดียวก็มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโควิด 19 ได้ แต่หากไปที่แออัด เว้นระยะห่างไม่ได้ และเสี่ยงสัมผัสผู้มีความเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมสองชั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, กรมประชาสัมพันธ์

-อว. เผย สถิติการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั่วโลก 1,259 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ/เขตปกครอง อัตราการฉีดรวม 19.4 ล้านโดสต่อวัน อิสราเอลฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ขณะที่สหรัฐฯ ฉีดวัคซีนสูงสุด 255 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 111 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว ด้านอาเซียน ทุกประเทศฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว รวมประมาณ 33.4 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) อินโดนีเซียฉีดจำนวนมากที่สุด 21.8 ล้านโดส สำหรับประเทศไทย ณ วันที่ 8 พ.ค. ฉีดแล้ว 1,730,488 โดส เป็นบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุด 49.6%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ทุกวันนี้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง เฉลี่ย 1% ของผู้ป่วย ถ้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยจะลดการแพร่กระจาย และผู้ใกล้ชิดโอกาสที่จะรับเชื้อได้น้อยลง สิ่งสำคัญอีกอย่างที่จะช่วยลดการระบาดได้คือการฉีดวัคซีน ซึ่งมีความเสี่ยง แต่เป็นหนึ่งในหลายแสนหรือหลายล้าน น้อยกว่าโอกาสเสียชีวิตจากโควิดเป็นพันเท่า การแพ้วัคซีนที่เราเห็นเป็นข่าวส่วนใหญ่เป็นอาการเพียงชั่วคราว และประเทศเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่จัดตั้งรพ.สนาม ที่ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ รองรับผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ได้ขยายพื้นที่เพิ่มจาก 500 เตียง เป็น 1,010 เตียง ดำเนินการเสร็จแล้ว 80% ปัจจุบันมีผู้มารับรักษาตัวแล้ว 337 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN, thailandplus

-ทีมเรามีเรา ก.การพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือเด็กวัย 5 เดือนที่ขาดคนดูแล เนื่องจากพ่อแม่ติดเชื้อโควิด 19 โดยปรับสถานรับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านนพ.ประสงค์ สูดสาคร ตูจันดา ในเขตบางบอน กทม. เป็นศูนย์แรกรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, thaiPBS

-ทอ. จัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือชาวอินเดียดิตโควิด พร้อมรับเจ้าหน้าที่สถานทูตติดโควิด 3 ราย เสียชีวิตอีก 1 คน และคนไทย 33 คนกลับประเทศ โดยมีมาตรการเข้ม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-ก.วัฒนธรรม รวมพลังเครือข่ายวัฒนธรรม-ชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ จัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส. 100)

ประเด็นข่าว

-ปลัด กทม. ตรวจสอบสถานที่เตรียมขยายจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จุดที่ 3 บริเวณพื้นที่ด้านข้างโกดัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันที่ 10 พ.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, innnews)

-เขตดินแดง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบผู้ติดเชื้อกลุ่มผู้ค้าตลาดสดห้วยขวาง พร้อมเตรียมสถานที่ตรวจด้วยรถพระราชทานเพิ่ม พร้อมปิดตลาดในวันที่ 10 -16 พ.ค. 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา

-กทม. ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกรพ. 14 แห่ง ได้แก่ SCG บางซื่อ, เซ็นทรัลลาดพร้าว, เดอะมอลล์บางกะปิ, โรบินสันลาดกระบัง, โลตัสมีนบุรี, สามย่านมิตรทาวน์, True Digital Park, ัญญาพาร์ค, เอเชียทีค, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, ไอคอนสยาม, PTT Station พระราม 2, เดอะมอลล์บางแค และบิ๊กซีบางบอน สภาหอการค้าไทยยังได้เสนอสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 11 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกรพ.ในพื้นที่กทม. 25 แห่ง ฉีดได้ 1,000-3,000 คน/วัน เบื้องต้นทุกแห่งจะเปิดให้บริการต่อเนื่อง 7 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thaiPBS)

-ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งปิดโรงงาน 14 วัน หลังพบแรงงานติดโควิด 39 คน จากทั้งหมด 69 คน ซึ่งเดิมได้ขอให้ปิดโรงงานด้วยตนเองเพื่อทำบับเบิ้ลแอนด์ซีล 14 วัน แต่โรงงานปิดแค่ 3 วัน ขณะเดียวกัน ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาคร ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, tnthailand, 77 kaoded, one31

-โลกโซเชียลมีการแชร์และชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล รพ.กระบี่ ฝ่าคลอตหญิงป่วยโควิด 19 สำเร็จ เป็นรายแรกของจังหวัด

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

วัคซีนไขหวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สำนักข่าวไทย

-สปสช. แนะนำขั้นตอนรับบริการวัคซีนไขหวัดใหญ่ ช่วยลดอัตราเสียชีวิตจากโควิด 19 ในผู้สูงอายุ และลดระยะเวลาการรักษาตัวใน รพ. โดยประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ให้รีบฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ก่อน ระหว่างรอฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือน มิ.ย.